



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉบับที่ ๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com



โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน : วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยส่งมอบขยะอันตรายที่ได้จากการรวบรวม ในการจัดซื้อขยะรายเดือนของกองทุนขยะเพื่อมาปนกิจตำบลนาเลิง เช่น ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ จำนวน ๑๖๑ กิโลกรัม , หลอดไฟ จำนวน ๗๖ กิโลกรัม , ภาชนะที่บรรจุสารเคมี ๙๐ กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น ๓๒๗ กิโลกรัม โดยส่งมอบ ณ จุดรวบรวมขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด



โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร : วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เป็นเจ้าภาพการประชุม การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลนาเลิง ตำบลนางามและตำบลขาว โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละตำบล ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาในการทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป



การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง : วันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
โดยมีข้อพิจารณาราชการสำคัญ เช่น รายงานงบสถานะกองทุนฯ และ รายรับรองงบประมาณของ
กองทุนรายไตรมาส และการรายงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ฯลฯ



การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ :
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานปลัด
นักจัดการงานทั่วไป พร้อมผู้ช่วยงานสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนหน่วยงาน
นำเสนอ ผลงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัด
ร้อยเอ็ด



การรับซื้อขยะประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ : วันที่ ๒๒ และวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อพัฒนากิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน และอบรมให้ความรู้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธี พร้อมอธิบาย กฎ กติกา การจับรางวัล ถูกลงพลาสติกทองคำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และมอบสลากฯ แก่สมาชิกจำนวน ๓๗๙ ครีวเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การอบรมตามโครงการ กฟผ. พบเพื่อนชาวช่าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ : วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานปลัด นายช่างไฟฟ้าและพนักงานจ้าง กองช่าง อบต.นาเลิง เข้ารับการอบรมตามโครงการ กฟผ. พบเพื่อนชาวช่าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชวาว โดยการจัดอบรมเพื่อให้ งานนิติการและงานควบคุมอาคาร ได้รับทราบข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการทำกรเกษตรที่อยู่ในเขตเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแรงดันสูง ฯลฯ



โครงการหน่วยทะเบียนรถเคลื่อนที่ ฯ : วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานขนส่งทางบก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการหน่วยทะเบียนรถเคลื่อนที่ เพื่อออกมาบริการรับชำระภาษีรถ ตรวจสอบสภาพรถ ทำประกันภัยคุ้มครองให้แก่ผู้ประสบภัยทางถนน และดำเนินการทางทะเบียนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเลิง



งานพระราชพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล : วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมงานพระราชพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพระราชพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา พสกนิกรชาวอำเภอเสลภูมิ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณต์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิธินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง